

ทริปสำรวจแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี - ผืนป่าห้วยขาแข้ง



สวัสดีครับเพื่อนๆ... เจอกันอีกแล้วนะครับ ไปๆ..วันนี้เดี่ยวผมจะพาไปเที่ยวอุทัยธานีกัน



หลังจากที่พวกเราได้กลับมาจากการสำรวจเส้นทางภาคใต้ ช่วงเวรยามเมื่อเที่ยงที่เขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์ธานี ก็ได้รับคำสั่งให้ไปสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวกันต่อที่ จ. อุทัยธานี ก็ถือโอกาสชวนเพื่อนๆ
สมาชิกไปพร้อมกับเราเลยครับ



บรรยากาศยามเช้าในตัวเมืองอุทัยธานี ริมน้ำสะแกกรัง



อุทัยธานี เมืองชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือดินแดนบางส่วนพบหลักฐานว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์และเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง ได้แก่เมืองโบราณบึงคอกช้างในสมัยทวารวดี เมืองโบราณบ้านไต้ เมืองโบราณบ้านคูเมือง และ เมืองโบราณการุ้ง ตามตำนานกล่าวว่าในสมัยสุโขทัยท้าวมหาพรหมได้เข้ามาสร้างเมืองที่บ้านอุทัยเก่า(อำเภอหนองขาหย่าง)แล้วพาคนไทยมาอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านกะเหรี่ยงและหมู่บ้านมอญจึงเรียกว่า "เมืองอุไทย" ตามกลุ่มหรือที่อยู่ของคนไทย ต่อมาเกิดความแห้งแล้งกระแสน้ำเปลี่ยนทางเมืองจึงถูกทิ้งร้าง ในสมัยอยุธยาชาวกะเหรี่ยงชื่อ "พะตะเบิด" เข้ามาปรับปรุงเมืองอยู่

ไทยโดยชุดทะเลสาบข่งน้ำไวใกล้เมืองและเป็นผู้ปกครองเมืองอยู่ไทยเก่าคนแรก ชื่อเมืองจึงเรียกเพี้ยนเป็น "เมืองอุไทย" ตามสำเนียงชาวกะเหรี่ยงและมีฐานะเป็นหัวเมืองหน้าด่านชั้นนอกสังกัดกัณฑ์กองทัพพม่าที่จะเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการอพยพผู้คนมาตั้งบ้านเรือนที่ริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรังมากขึ้น และได้กลายเป็นที่ตั้งของตัวเมืองอุทัยธานีในปัจจุบัน อุทัยธานีมีสถานที่ที่น่าสนใจทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีหลายแห่งที่น่ามาเที่ยวชมและศึกษาหาความรู้ อีกทั้งมีสินค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรมและอาหารการกินมากมายเช่นหน่อไม้รวก ข้าวเกรียบปลา ผลไม้เชื่อมผ้าทอ เครื่องจักสานซึ่งสามารถนำกลับไปเป็นของฝากได้ครับ



แม่น้ำสะแกกรัง



หมู่บ้านประมงน้ำจืดบนลำน้ำสะแกกรัง



ลำน้ำสะแกกรังไหลผ่านตัวจังหวัดอุทัยธานี มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า ในสมัยก่อน เมื่อพ่อค้าล่องเรือผ่านมา จะรู้ว่าถึงบ้านสะแกกรังแล้ว โดยเฉพาะในเดือนยี่ถึงเดือนสามจะสังเกตได้ชัดเจน ต้นสะแกจะออกดอกเล็กๆ สวยงามดีครับ



วัดสังกัสรัตนคีรี ภายใต้วินิจฉัยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปมณฑลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอุทัยธานี



จุดท่องเที่ยวถัดไปพวกเราเดินทางสำรวจกันต่อไปที่ น้ำตกไซเบอร์ เส้นทางทุรกันดารพอสมควร ปากทางเข้าน้ำตกไซเบอร์จะมีป้ายบอกว่าห้ามยานพาหนะบางชนิดเข้า(รถเก๋ง) แต่พวกเราไม่ได้สังเกตป้าย ครับ เพราะด้านตรงกันข้ามจะเป็นร้านขายกล้วยเดี่ยว มั่วแต่มองข้างเผือก(สาวๆ) ทานกล้วยเดี่ยวกัน ก็เลย เข้าใจไปเองว่า อู๊ย..สาวๆสนใจ มองมาที่รถของพวกเราด้วย กร๊าดด..



ที่ไหนได้ ท่อขาดไปทั้งช่วงเลย งานนี้น่าจะอยู่สัก 3-4 พันแน่แท้ยัย สรุปว่ารถตู้ยังเข้าไม่ได้อะครับ



คืนนี้เราพักกันที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง บรรยากาศดีมากเลย ก่อนนอนมานั่งเฝ้าสักันเกี่ยวกับชีวิตสัตว์ป่าๆ และยังได้ยินเสียงสัตว์ป่าออกหากินด้วยแหละ ยิ่งตอนใกล้รุ่งจะมีเสียงไก่ป่าขันปลุกตลอดเวลาเลย



แยจ้จ้เลย....ที่นี่จะมีแยจ้เยอะมากเลย ส่วนรูแบบนี้จะเป็นรูแยจ้ครับ จริงๆแล้วแยจ้จะขุดอุโมงค์ส่วนตัวไว้เยอะมากส่วนใหญ่จะขุดมาเกือบถึงพื้นดินแต่จะไม่ทำเป็นโพรงแบบนี้เอาไว้ตอนมีภัยเค้าจะวิ่งออกมาจากใต้ดินเลยแหละครับ โดยที่เราไม่รู้เลยว่าเค้าจะออกมาทางด้านไหน ก็ถือว่าเป็นการเอาตัวรอดอีกอย่างหนึ่ง แต่ถ้าเราอยากจะเช็คหาเส้นทางที่เขาอยู่ตรงไหนบ้างก็ให้เอานิ้วจิ้มๆลงไปเนดินก็อาจจะเป็นโพรงแบบนี้เลยก็ได้ แถวบ้านผมเขาเรียกว่า(รูพังเหย)



ไปๆ เราไปเที่ยวป่าห้วยขาแข้งกันดีกว่า



ที่นี่จะมีเส้นทางหลัก2เส้นทาง คือเส้นทางห้วยเสลา ระยะทางประมาณ1 KM. กับเส้นทางแดง ประมาณ4 KM. ส่วนเส้นทางสบายๆ เจ้าหน้าที่เขาดูแลอย่างดีและมีข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ และสัตว์ป่าแน่นอนมากครับ



ส่วนต้นนี้ เขาวิเคราะห์แล้วว่าสามารถรักษาโรคเอดส์ได้ด้วยครับ

อ้อ...ใครเป็นเอดส์โทรหาผมก็ได้ นะมียาดีโดยสูตรของผมเองถ้าไม่หายไม่เอาตังค์ กำลังจะจดลิขสิทธิ์ ผมทำเองไม่ใช่สูตรนี้เป็นอีกสูตรครับ ลองเอาไปใช้ดู ช่วงนี้กำลังโปรโมทสินค้า ให้ฟรีๆครับ
พูดจริงนะครับ



เพิ่งกระโดดไปเมื่อตะกี้ กล้องผมจับได้แต่รอย กล้องของคุณจอร์จน่าจะเห็นตัวเยอะเลยได้ถ่ายเจ้าเห็ดโคนกว้างตัวผู้ที่อยู่แถวนี้แบบป้อนขนมให้กินเลยแต่น่าเสียดายที่เมมโมรี่ของแกเสี่ย

พวกรอยเท้าต่างมีมากมายเลย กวาง หมูป่า ฯลฯ เสือโคร่งกับเสือดาวก็มีเยอะนะที่นี้(อยู่ใกล้จอร์จ)พวกเสือดาวจะแสดงอาณาเขตโดยกาเอาขาทองหลังตะกุกแล้วก็นั่งยองๆสเปรย์(ฉี่)ทับรอยบอกให้เสือดาวอื่นรู้ว่าที่นี้ของข้า พอตัวอื่นมาถ้าแกก็จะสเปรย์ทับ และจะมีตัวที่แข็งแรงกว่าเท่านั้นที่จะอยู่ได้ตามกลไกของธรรมชาติ



ลำห้วยเสลาที่ไหลเอื่อยที่ช่วยท้นหนุนพืชพันธุ์และสิ่งมีชีวิต ต่างๆ



ยามเช้าและสายๆจะมีผีเสื้อเยอะเลยครับ



ยามเช้าและสายๆจะมีผีเสื้อเยอะเลยครับ